

เคล็ดลับในการสร้างธุรกิจที่ถูกต้อง

ถ้อยความพันธกิจในการหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก
หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัว ORGANO
ด้วยซื่อสัตย์และด้วยความเคารพ
เรายังคงใส่ใจแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่สอดคล้องและจัดการกับกรณีที่มีการละเมิดนโยบาย
พันธกิจคือการปกป้องโอกาสของธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายสำหรับชนรุ่นใหม่ที่มาถึง

ส่วนที่ 1

- 1. สร้างชื่อธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์** ชื่อผู้ใช้ในการเข้าระบบ (เว็บไซต์ที่ทำซ้ำ)
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นการระบุถึงบริษัทของคุณ
ชื่อผู้ใช้ที่เข้าระบบและอีเมลที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมืออาชีพจะสร้างความประทับใจแรกอันทรงพลังแก่ลูกค้าของคุณ การอยู่ห่างจากเครื่องหมายการค้าของ Organo
ยกเว้นแต่เป็นจุดประสงค์ของการสงวนลิขสิทธิ์จะทำให้คุณพลาดโอกาสทำให้การเป็นตัวแทนจำหน่ายของคุณแยกตัวออกมาจากเพื่อนตัวแทนจำหน่าย Organo ของคุณ จงพิจารณา www.organohappydaddy.myorganogold.com กับ www.exquisiteproducts.myorganogold.com ที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่า
คุณยังสามารถเพิ่มความพิเศษส่วนตัวของคุณเข้าไปในชื่อการเข้าระบบของคุณ เช่น www.morrisfamily.myorganogold.com.
- 2. การลงทะเบียนและการเริ่มต้น** กรอกสมัครออนไลน์ของคุณให้เสร็จอันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น!
ตอนนี้คุณเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอิสระของ Organo แล้ว
เยี่ยมชมสำนักงานของคุณและทำความคุ้นเคยกับส่วนเอกสารต่าง ๆ
คุณจะมีเครื่องมือและทรัพยากรอันมีค่าเช่นเดียวกับเอกสารของบริษัท ดาวาร์โหลด
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระและลงชื่อเข้าใช้และส่งมาที่ support@organogold.com ในขณะที่ได้รับใบสมัครของคุณ Organo
จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ไต่บันทึกอย่างถูกต้อง
สิ่งนี้สำคัญมากในกระบวนการจัดการ
- 3. เก็บรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นความลับ**
การเข้าถึงข้อมูลในบัญชีตัวแทนจำหน่ายของคุณจะเก็บเป็นความลับ
การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นทำให้คุณมีช่วงหวงหวอดอ่อนกับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่ไม่ควรแบ่งปันรวมถึง: การเข้าถึงข้อมูลของบัญชี OG
การเข้าถึงข้อมูลของบัญชีกระเป๋าเงิน OG หมายเลขบัตรเครดิต

ถ้าบุคคลที่สามลงทะเบียนให้คุณและคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไปกับสปอนเซอร์ของคุณหรือบุคคลอื่น
ให้เปลี่ยนข้อมูลการเข้าระบบทันทีครั้งที่คุณเข้าไปในบัญชีคุณได้ เมื่อคุณเข้าบัญชี OG

ของคุณหรือบัญชีกระเป๋าสตางค์ OG จากคอมพิวเตอร์ที่แบ่งปัน
กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ออกจากระบบหลังจากที่คุณทำขั้นตอนของคุณเสร็จ

4. **ข้อมูลทางการตลาด Organo** สร้างไปโบรชัวร์หรือสื่อที่สวยงามและเครื่องมือการตลาด
ใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อทำการส่งเสริมการขายการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ
ไม่เพียงแต่ข้อมูลที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมแล้วยังมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันอีกด้วย
5. **การนำเสนอโอกาสทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ Organo**
ได้ผูกมัดตนเองในความสำเร็จทางธุรกิจของคุณและในขณะที่เรายังคงเติบโตไปทั่วโลกเราให้การปกป้องสูงสุดต่อโอกาสของชนรุ่นหลังที่จะมา เนื้อหาทั้งหมดของไซต์นี้ซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Organo
โอกาสหรือนำมาใช้เพื่อการรับสมัคร
การแจ้งหรือการสื่อสารต่อตัวแทนจำหน่ายใหม่อาจจะมีอยู่ในเว็บไซต์ที่ทำซ้ำที่ได้รับการอนุมัติจาก
OG ที่เตรียมให้คุณเมื่อคุณสามารถกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระ OG แล้ว
หากคุณไม่ได้ตระหนักว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องหรือไม่
กรุณาดูที่นโยบายและกระบวนการที่อยู่ในสำนักงานของคุณหรือติดต่อแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขณะนี้ แผนกนี้จะทำการปรับต่าง ๆ ที่จำเป็นและจะให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่คุณต้องการ